

Nha Trang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

V/v phản hồi bài viết “Những chuyến đi nguy hiểm” đăng ngày 20/11/2017 trên mục Bạn đọc viết của Báo Khánh hòa điện tử

Kính gửi: Tòa soạn Báo Khánh Hòa điện tử.

Ngày 20/11/2017, trên mục Bạn đọc viết của Báo Khánh hòa điện tử có bài viết “Những chuyến đi nguy hiểm” phản ánh việc chủ đò dân sinh không cho khách mặc áo phao trên và luôn chở vượt quá số người quy định trên các chuyến đò dân sinh,

Về việc này, Ban quản lý Vịnh Nha Trang (đơn vị quản lý Bến tàu Du lịch Cầu Đá) xin thông tin đến quý báo như sau:

### **1. Về nội dung chủ đò không cho khách mặc áo phao trên các chuyến đò dân sinh**

- Phản ánh này không hoàn toàn chính xác: Trên thực tế thì các chủ đò dân sinh trước khi rời bến đều tiến hành phát áo phao cho hành khách. Tuy nhiên nhiều người dân không mặc áo phao hoặc chỉ cầm, nắm. Việc xử lý các trường hợp còn nhiều khó khăn do hiện nay Pháp luật không có chế tài xử lý hành chính đối với các trường hợp này. Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2014 không quy định về việc bắt buộc mặc áo phao đối với hành khách trên các phương tiện thủy nội địa. Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa" cũng chỉ có chế tài xử phạt đối với hành khách không mặc áo phao **trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông**. Ngày 22/11/2017, Ban quản lý Vịnh Nha Trang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, UBND phường Vĩnh Nguyên, Đoàn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang tổ chức họp các chủ đò dân sinh. Tại cuộc họp các chủ đò dân sinh cho biết họ luôn yêu cầu hành khách đi đò mặc áo phao tuy nhiên một số hành khách không chấp hành.

- Nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn cho du khách, từ trước đến nay Ban quản lý Vịnh Nha Trang đều yêu cầu thuyền trưởng, thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy phải cho khách mặc áo phao đầy đủ trước khi phương tiện rời bến. Ban quản lý Vịnh Nha Trang cũng đã quy định cụ thể việc mặc áo phao đối với hành khách tại Nội quy Bến tàu Du lịch Cầu Đá – Vĩnh Nguyên. Bản Nội quy này cũng quy định chế tài xử lý cụ thể đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Trong thời gian đến, Ban quản lý Vịnh Nha Trang sẽ tiếp tục yêu cầu các chủ đò dân sinh bắt buộc hành khách mặc áo phao khi qua đò, trường hợp hành khách nào không chấp hành thì sẽ từ chối vận chuyển và xử lý theo Nội quy Bến tàu Du lịch Cầu Đá.

